

Số: /BC-SNN

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn**

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm trực tiếp làm việc với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn (Công ty lâm nghiệp Mai Sơn) về công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian vừa qua. Căn cứ vào Báo cáo số 59/BC ngày 02/10/2019 của Công ty lâm nghiệp Mai Sơn, nội dung làm việc với Giám đốc Công ty và kiểm tra tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp báo cáo thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng hiện nay của Công ty lâm nghiệp Mai Sơn, cụ thể như sau:

#### **I. Thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng**

##### **1. Đặc điểm tình hình**

Công ty lâm nghiệp Mai Sơn hiện đang quản lý 2.484 ha rừng và đất lâm nghiệp, nằm trên địa bàn 03 xã, gồm: Lục Sơn, Vô Tranh và xã Trường Sơn, huyện Lục Nam. Trong đó: Rừng tự nhiên: 1.668 ha, rừng trồng: 780,4 ha, đất khác: 35,6 ha.

Về bộ máy tổ chức: Công ty lâm nghiệp Mai Sơn gồm Ban giám đốc, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Kỹ thuật - Quản lý bảo vệ rừng và 04 Đội sản xuất (Đội Hoàn Hồ, Đá Ngang, Vĩnh Ninh, Nước Vàng). Tổng số cán bộ, công nhân viên của công ty là 17 người.

##### **2. Lực lượng và bố trí lực lượng trong công tác bảo vệ rừng**

Với số lượng công nhân viên hiện có của Công ty lâm nghiệp Mai Sơn thì công ty bố trí lực lượng cụ thể như sau:

- Văn phòng công ty (có diện tích 1,2 ha, nằm trên địa bàn xã Trường Sơn): 08 người, gồm Ban giám đốc và các phòng chuyên môn; nhiệm vụ chính là công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại Văn phòng công ty theo từng lĩnh vực cụ thể.

- Các đội sản xuất:

+ Đội Hoàn Hồ: 01 người, hiện đang trực tiếp quản lý, bảo vệ diện tích 526,5 ha nằm trên địa bàn xã Vô Tranh (rừng tự nhiên: 158,9 ha; rừng trồng: 347,5 ha; đất khác: 20,1 ha). Hiện tại đối với diện tích rừng tự nhiên, Công ty đang giao khoán bảo vệ cho hộ gia đình ông Trần Xuân Sơn – địa chỉ: Thôn Ri, xã Vô Tranh, Lục Nam; rừng trồng đã khoán liên doanh theo chu kỳ cho các hộ dân tại địa phương, tập trung chính là hộ gia đình ông Trần Xuân Sơn.

+ **Đội Đá Ngang:** 01 người, hiện đang trực tiếp quản lý, bảo vệ diện tích 562,3 ha nằm trên địa bàn xã Lục Sơn (rừng trồng: 83,6 ha; rừng tự nhiên: 473,2 ha; đất khác: 5,5 ha). Hiện tại đối với diện tích rừng tự nhiên do nhân viên của Đội trực tiếp bảo vệ; rừng trồng khoán liên doanh, hợp tác trồng rừng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Hợp Nhất theo chu kỳ đến hết năm 2020.

+ **Đội Nước Vàng:** 02 người, hiện đang trực tiếp quản lý, bảo vệ diện tích 361,0 ha nằm trên địa bàn xã Lục Sơn (rừng tự nhiên: 263,2 ha; rừng trồng: 97,3 ha; đất khác: 0,5 ha). Hiện tại diện tích rừng tự nhiên đang do nhân viên của Đội trực tiếp bảo vệ; rừng trồng đã khoán liên doanh, hợp tác trồng rừng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Hợp Nhất theo chu kỳ.

+ **Đội Vĩnh Ninh:** 02 người, hiện đang trực tiếp quản lý, bảo vệ diện tích 1.033,0 ha nằm trên địa bàn xã Lục Sơn (rừng trồng: 252,0 ha; rừng tự nhiên: 772,7 ha; đất khác: 8,3 ha). Hiện tại diện tích rừng tự nhiên đang do nhân viên của Đội trực tiếp bảo vệ; diện tích rừng trồng liên doanh với các hộ dân địa phương theo chu kỳ với diện tích 84 ha; công ty tự tổ chức sản xuất theo hình thức khoán công đoạn 168 ha.

### **3. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ rừng của Công ty**

Trong thời gian gần đây, trên diện tích rừng tự nhiên do Công ty lâm nghiệp Mai Sơn quản lý xảy ra tình trạng người dân địa phương cố tình phát vén rừng tự nhiên nghèo kiệt, đất trống có cây gỗ tái sinh trái pháp luật tại nhiều điểm khác nhau nhằm mục đích chiếm đất rừng của công ty để trồng rừng kinh tế; tập trung tại địa bàn xã Lục Sơn do Đội Vĩnh Ninh, Đá Ngang quản lý. Cụ thể: Xảy ra 23 điểm bị phát, diện tích bị phát 6,26 ha (Diện tích rừng tự nhiên 2,75 ha; diện tích phát lại trên diện tích đã phát, đốt từ năm 2016 là 0,69 ha; diện tích chủ yếu trắng cỏ, cây bụi không thành rừng 2,82 ha. Trong đó có khoảng 1,2 ha đã bị các đối tượng trồng cây trái phép).

Mặc dù để xảy ra tình trạng phát vén trên, nhưng việc phát hiện, ngăn chặn và báo cáo của Công ty lâm nghiệp Mai Sơn không kịp thời, hiệu quả. Hiện nay Công ty lâm nghiệp Mai Sơn không có khả năng (nhân lực, tài chính) thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng, nhất là bảo vệ diện tích rừng tự nhiên do công ty trực tiếp quản lý bảo vệ; việc ngăn chặn, xử lý tình trạng phát vén rừng trên diện tích do công ty quản lý chủ yếu lực lượng Kiểm lâm, Công an và chính quyền địa phương thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác quản lý bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Mai Sơn không được người dân địa phương đồng tình ủng hộ, gửi đơn thư đến nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh để tố cáo về các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác bảo vệ rừng của công ty.

\* Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên:

- Do tập thể Ban Giám đốc không thống nhất, đồng thuận trong cách chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói chung và công tác quản lý bảo vệ rừng nói riêng. Đây là nguyên nhân mấu

chốt dẫn đến tình trạng phát vén rừng, lấn chiếm đất rừng, đơn thư khiếu nại tố cáo trong nhiều năm qua.

- Do lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên của công ty rất mỏng, chỉ từ 1 đến 2 người ở các Đội sản xuất trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng; toàn bộ diện tích rừng tự nhiên của công ty quản lý đã nhiều năm không được nhà nước hỗ trợ khoán bảo vệ rừng (từ năm 2016 đến nay chưa được hỗ trợ). Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không hiệu quả dẫn tới không có kinh phí để chi trả lương cho người lao động trong thời gian dài (công ty đã nợ lương người lao động 23 tháng), vì thế người lao động không yên tâm công tác, không có động lực để bảo vệ rừng, thậm trí phó mặc, không có ý thức trách nhiệm bảo vệ được rừng. Thực tế, lực lượng bảo vệ rừng của công ty không có khả năng bảo vệ rừng.

- Công tác thanh tra kéo dài nhưng chưa có kết luận cũng đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của lãnh đạo và người lao động trong công ty; dẫn tới công tác bảo vệ rừng bị buông lỏng, chưa tập trung chỉ đạo, thực hiện.

- Một số vụ phát, đốt rừng xảy ra từ năm 2016 nhưng chưa được xử lý triệt để nên chưa có tính răn đe, phòng ngừa vi phạm; việc ngăn chặn bảo vệ diện tích rừng bị phát từ trước, nay đã tái sinh tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn; người dân cố tình phát lại để trồng cây trái phép; việc xử lý đối với cây trồng trái phép hiện nay gặp nhiều vướng mắc do quy định của pháp luật phải thực hiện nhiều bước, nhiều cơ quan đơn vị tham gia trong thời gian dài.

## **II. Đề xuất, kiến nghị**

Từ công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực tế, nhận định trong thời gian tới tình trạng người dân địa phương cố tình phát phá rừng tự nhiên để chiếm đất trồng rừng sẽ tiếp tục xảy ra với qui mô, mức độ nhiều hơn. Để bảo vệ được rừng, nhất là bảo vệ 1.668 ha rừng tự nhiên do Công ty lâm nghiệp Mai Sơn đang trực tiếp quản lý, Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Khẩn trương thay đổi, kiện toàn Ban Giám đốc của Công ty lâm nghiệp Mai Sơn, giải quyết mâu thuẫn mất đoàn kết trong nội bộ để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng và hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.

2. Chỉ đạo UBND huyện Lục Nam thành lập tổ công tác do Công an huyện chủ trì bao gồm các lực lượng Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương xã, để tập trung chỉ đạo ngăn chặn, xử lý tình trạng phát phá rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng, xử lý cây trồng trái phép trên diện tích do Công ty lâm nghiệp Mai Sơn quản lý.

Chỉ đạo các cơ quan tổ tụng của huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đưa ra truy tố trước pháp luật đối với những vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian qua; kết quả thông báo rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa vi phạm chung trong nhân dân.

3. Chỉ đạo Công ty lâm nghiệp Mai Sơn tăng cường tối đa lực lượng tại văn phòng công ty cho các Đội sản xuất, nhất là Đội Vĩnh Ninh, Nước Vàng để tập trung lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng phát vén rừng, lấn chiếm đất rừng.

4. Chỉ đạo Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham mưu, hoàn thành việc sắp xếp đối với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn; đồng thời có biện pháp hỗ trợ tài chính để công ty chi trả lương, có kinh phí khoán bảo vệ rừng tự nhiên; từ đó ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc của lãnh đạo và người lao động trong công ty.

5. Chỉ đạo cơ quan thanh tra sớm hoàn thiện, tham mưu ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty lâm nghiệp Mai Sơn, để lãnh đạo, nhân viên công ty yên tâm, tập trung cho công tác sản xuất kinh doanh và bảo vệ rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Lưu: VT, KL.

***Bản điện tử:***

- UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Dương Văn Thái (b/c);
- Giám đốc, PGĐ Dĩnh;
- UBND huyện Lục Nam;
- Chi cục Kiểm lâm.

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Thanh Tùng**